

Số: /BC-BCĐ

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người Quý I/2024

Thực hiện Công văn số 958/BCĐ, ngày 07/02/2023 của Công an huyện Bình Gia về việc xây dựng báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người Quý I/2024. Công an xã Vĩnh Yên báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm địa bàn

Xã Vĩnh Yên là xã vùng I của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện 56km, tổng diện tích tự nhiên của xã là 5036,65 ha, phía Bắc giáp xã Hưng Đạo; phía Đông Nam giáp xã Quý Hòa; phía Tây Nam giáp Kim Lư, huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. Với mật độ dân số 231 hộ, 984 nhân khẩu sinh sống tại 04 thôn, chủ yếu là dân tộc Dao chiếm trên 90% dân số toàn xã. Trên địa bàn hiện có 04 cơ quan đơn vị doanh nghiệp (02 trường học, 02 trụ sở cơ quan Nhà nước).

2. Tình hình liên quan đến An ninh trật tự

Trong Quý I năm 2024, tình hình An ninh chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Yên tiếp tục được giữ vững, ổn định. Không có vụ việc xảy ra liên quan đến An ninh chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản chúng Nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; Không có các băng, ổ, nhóm tội phạm, chưa phát hiện có hoạt động mua bán người trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được

Công an xã Vĩnh Yên đã tập trung làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả phòng, chống mua bán người; tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi, hoạt động có biểu hiện mua bán người. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp với các tổ tuyên truyền ma túy tại 04/04 thôn tổ chức tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành, kiến thức pháp luật cho đông đảo học sinh, cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã, trong đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền về mua bán người. Thường xuyên đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư ...

Kết quả đã tổ chức được 02 cuộc tuyên truyền tập trung và lồng ghép tại 02 thôn Khuổi Luông và Khuổi Mần với khoảng 90 lượt hộ gia đình tham gia nghe. Qua đó đã góp phần trang bị những kiến thức cơ bản nhất về phòng chống mua bán người để phổ biến đến Nhân dân biết và chủ động phòng ngừa, cảnh giác, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các đối tượng.

2. Tồn tại, hạn chế

Do đặc điểm địa bàn xã chủ yếu là rừng núi, nương rẫy rất sâu xa công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ một số trường hợp các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp trên địa bàn để hoạt động phạm tội.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tham mưu với Công an huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phòng chống mua bán người.

2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ tuyên truyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết các dấu hiệu, hành vi và biện pháp phòng chống mua bán người.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người Quý I năm 2024 của xã Vĩnh Yên./.

Nơi nhận:

- Đội CSĐT – CAH Bình Gia;
- Lưu: VT,CAX./.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Bàn Văn Khải